

TÌNH BÌNH ĐỊNH XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, TẠO ĐỘNG LỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG

ĐOÀN VĂN ANH*

Một trong những kết quả quan trọng mà Đảng bộ tỉnh Bình Định đạt được trong thời gian qua là đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt

Với việc xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 20-10-2016, về *Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020* (Chương trình). Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình gồm 13 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban để chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình, gắn việc thực hiện Chương trình với thực hiện các

ngợi quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời cụ thể hóa nội dung Chương trình thành các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng TCCSĐ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng TCCSĐ, đảng viên, như: Chỉ thị về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên và Kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Công văn chỉ đạo về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên hằng năm; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư, về *nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...* Các ban của Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về đánh giá chất lượng

* Tạp chí Cộng sản

TCCSĐ và đảng viên; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn cụ thể hóa nội dung Chương trình và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện, đưa nội dung xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Một số cấp ủy, tổ chức đảng còn xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, nghị quyết chuyên đề có tính sáng tạo, tạo đột phá về xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém; tăng cường công tác phát triển đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ...

Điều quan trọng, là các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, thể hiện rõ ở các mặt:

Thứ nhất, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng. Những năm qua, bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn còn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;*

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó nổi bật là việc chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, tổ chức cho đảng viên hằng năm đăng ký với chi bộ về việc giữ gìn phẩm chất, cam kết không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và lấy đây làm một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Thứ hai, tiếp tục sắp xếp, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình TCCSĐ. TCCSĐ xã, phường, thị trấn giữ được vai trò hạt nhân chính trị, TCCSĐ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp bảo đảm thống nhất giữa tổ chức đảng với chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, TCCSĐ trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lực lượng vũ trang... Đặc biệt, thời gian gần đây, các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng hơn đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ, phù hợp với đổi mới, sắp xếp bộ máy của chính quyền theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đến nay, các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức đảng phù hợp với sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị và kết thúc hoạt động của các đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền cấp huyện, thị; thực hiện chuyển giao 4 đảng bộ, 7 chi bộ Chi cục Thuế, 11 chi bộ Kho bạc nhà nước trực thuộc về Đảng bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Định trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.... Tính đến cuối năm 2019, Đảng bộ tỉnh có tổng số 853 TCCSĐ, gồm 1 đảng bộ cơ sở giao quyền cấp

trên cơ sở, 312 đảng bộ cơ sở, 540 chi bộ cơ sở, với 69.419 đảng viên

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và sinh hoạt cấp ủy; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt; lựa chọn các chuyên đề thích hợp, thiết thực gắn với nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Điểm nổi bật là các cấp ủy, tổ chức đảng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc. Theo đó, Tỉnh ủy đã phân công 511 đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng đảng, các phòng, ban cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Tính riêng năm 2019, cả tỉnh có 9.882 lượt cấp ủy viên, chuyên viên tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố, làng.

Bên cạnh các hoạt động trên, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn còn thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, phân công cấp ủy viên hướng dẫn, đôn đốc, trực tiếp dự và chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân tại các TCCSĐ trực thuộc, chủ trọng những nơi có gợi ý kiểm điểm. Qua đó, việc đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong những năm gần đây, có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm thực chất, khách quan, sát hơn với hướng dẫn của Trung ương. Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh

ủy Bình Định, qua đánh giá, xếp loại hằng năm, từ năm 2016 đến 2019, trong tổng số TCCSĐ đã đánh giá, xếp loại, số TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 22,6%, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm hơn 71,84%...

Thứ ba, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh thực hiện khá toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tiêu biểu trong đó là việc chủ động nắm tình hình, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên ở những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm và thực hiện đúng thẩm quyền, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình đối với việc thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và giải quyết tố cáo với tổ chức đảng, đảng viên. Theo Báo cáo của Tỉnh ủy Bình Định, từ năm 2016 đến cuối năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 1.979 tổ chức đảng và 50.775 đảng viên (trong đó có 1.015 cấp ủy viên); giám sát 1.400 tổ chức đảng và 1.699 đảng viên (trong đó có 1.047 cấp ủy viên); thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 567 đảng viên (trong đó có 157 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật 11 đảng viên; giải quyết tố cáo 3 tổ chức đảng và 11 đảng viên...

Thứ tư, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những hành vi sai trái; yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, đảng kỷ thực hiện trách nhiệm nêu gương và xác định đây là một trong những nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, làm căn cứ đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu

qua Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư, chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Kết quả trong năm 2019, cả tỉnh rà soát, xóa tên 198 đảng viên, cho ra khỏi đảng 17 đảng viên, kiểm điểm giáo dục 87 đảng viên. Qua đó, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Qua đánh giá, xếp loại hằng năm, từ năm 2016 đến nay, trong Đảng bộ, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn chiếm hơn 10,59% và số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm hơn 78,67% trong tổng số đảng viên được đánh giá, phân loại. Riêng năm 2018 và 2019, tuy thực hiện việc đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018, của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhưng số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn chiếm trên 11,41% và số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 79,89% trong tổng số đảng viên được đánh giá, xếp loại.

Một yếu tố hết sức quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ của Bình Định trong thời gian qua, là các cấp ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy, bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành, quy định về nguyên tắc, chế độ làm việc, phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng cấp ủy viên, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, chương trình đề ra, từng bước nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết của đảng bộ, chi bộ cơ sở để nghị quyết sát thực tiễn và đi vào cuộc sống.

Nâng cao hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, tuy việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn nhưng trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra và còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Cụ thể là:

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số TCCSĐ vẫn còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu, không đủ sức lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, dễ xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, xuất hiện "điểm nóng" phức tạp.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế. Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có lúc còn chậm, chất lượng chưa cao. Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở nhiều nơi còn hạn chế.

- Việc kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức đảng ở cơ sở chưa đồng bộ, còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số TCCSĐ chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định; việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy chưa kịp thời.

- Chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số cơ sở chưa cao; một số đảng bộ kết nạp đảng viên mới không đạt tỷ lệ 5% so với tổng số đảng viên; công tác quản lý đảng viên còn khó khăn, bất cập.

- Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tinh thần phong, gương mẫu của một bộ phận đảng viên chưa thể hiện rõ, một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,

đạo đức, lối sống, vi phạm Điều lệ Đảng đến mức phải xử lý kỷ luật. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ chuyên biến chậm, một số chi bộ chưa duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt, tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu còn hạn chế... Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên trong một số trường hợp chưa đúng thực chất.

- Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng còn yếu.

- Một số cấp ủy cấp trên chưa phân công cụ thể cấp ủy viên theo dõi, tham dự sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế, tổ chức kiểm tra chuyên đề chưa thường xuyên.

Những hạn chế, khuyết điểm này bắt nguồn chủ yếu từ việc nhận thức của một số cấp ủy và đảng viên về vai trò, vị trí của TCCSĐ, yêu cầu phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên chưa sâu sắc, toàn diện. Một bộ phận đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu ý chí phấn đấu. Chưa thực sự phát huy vai trò giám sát và phân biệt xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng.

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã và đang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, bảo đảm TCCSĐ thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Trong đó, yêu cầu tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

1- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy và đội ngũ đảng viên về yêu cầu, ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường

lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên mới kết nạp, tăng cường công tác tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ, đảng viên.

2- Tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực trạng TCCSĐ, đội ngũ đảng viên. Trên cơ sở đó, có kế hoạch xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém, xây dựng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở, chi bộ, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, phân công bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt đảng tại chi bộ khu dân cư.

3- Chú trọng công tác quản lý đảng viên, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tăng cường chỉ đạo công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên.

4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề về kết quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và việc tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. □